

ทันหุ้น - ASEFA เติบโต! รับเข้า
ช่วงไฮซีซั่น หนุน Q4/2560 ฟอรัม
แจ่ม พร้อมยื่นเป้าปี 2560 รายได้
ทะยาน 10% จากปีก่อน โทนกระแส
ก่อสร้างขยายตัว แคมเปญหน้าชิงงาน
รัฐ-เอกชนเต็มสูบ บั้ม Backlog เพิ่ม
จากเดิมราว 2 พันล้านบาท กินยาวปี
หน้า ด้านนักวิเคราะห์ ชูปันผลเด่น
ใจ แนะ "ซื้อ" เป้าหมาย 9.70 บาท

แหล่งข่าววงการอุตสาหกรรม
เปิดเผยว่า แนวโน้มธุรกิจของ บริษัท
อาซีฟา จำกัด (มหาชน) หรือ ASEFA
ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยคาดการณ์
ในไตรมาส 4/2560 น่าจะเติบโตต่อ
เนื่องเมื่อเทียบกับช่วงไตรมาส 3/2560
เพราะเป็นช่วงฤดูการ (ไฮซีซั่น) ของ
อุตสาหกรรม ส่งผลให้มีงานในมือ
(Backlog) ที่รอส่งมอบเป็นจำนวนมาก

● **อุ้งใจงานตรึม**

ทั้งนี้ จากการสำรวจข้อมูลล่าสุดของ
ASEFA นั้นมีตัวเลข Backlog ประมาณ
2 พันล้านบาท จากโครงการทั้งภาครัฐ
และเอกชน ซึ่งส่วนใหญ่มากกว่า 70%
คงจะดำเนินการส่งมอบไม่เกินไตรมาส
4/2560 และที่เหลือคงทยอยต่อเนื่องไป
จนถึงปี 2561 รวมทั้งธุรกิจยังมีแนวคิด
เข้าร่วมประมูลงานใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เสริมรายรับในอนาคตให้ดียิ่งขึ้น

สำหรับผลประกอบการปี 2560
บริษัทประเมินรายได้น่าจะเป็นตามเป้า
ที่ตั้งไว้เพิ่มขึ้น 10% จากปีก่อนที่ 2.81
พันล้านบาท เพราะธุรกิจมีออเดอร์กลุ่ม

ASEFA ไฮซีซั่นดัน Q4 เติบโต ปันผลเด่น-เป้าไกล 9.70 บ.



ผลิตภัณฑ์สวิตช์บอร์ดและเกี่ยวเนื่อง
ระบบไฟฟ้าของทั้งโครงการเอกชนและ
รัฐที่รอรับรู้เป็นจำนวนมาก รวมทั้งมี
โอกาสได้รับโครงการใหม่ๆ เข้ามาเสริม
ช่วงที่เหลือนี้เพิ่มเติมด้วย

● **โคตโครงสร้างพื้นฐานโต**

นอกจากนี้ บริษัทยังได้ประโยชน์
จากการลงทุน โครงสร้างพื้นฐานทั้งของ
ภาครัฐบาลและเอกชน ได้แก่ โรงไฟฟ้า
พลังงานทดแทน ระบบควบคุมอัตโนมัติ
และการอนุรักษ์พลังงาน สนามบิน
รถไฟฟ้าสายสีต่างๆ โครงการนำสาย
ไฟฟ้าลงใต้ดิน เป็นต้น รวมทั้งการ
ขยายตัวของกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
ในหลายๆ ที่มากขึ้น

โดยจากประเด็นดังกล่าว จึงทำให้
ทาง ASEFA ประเมินคงน่าจะส่งผลให้
ความต้องการผลิตภัณฑ์และงานบริการ
ของในอุตสาหกรรมในประเทศปรับ
ตัวดีขึ้น และยังคงเป็นแรงสนับสนุน
ให้ภาพรวมธุรกิจสามารถเติบโตได้ตาม
ที่วางไว้ในปี 2560 อีกด้วย

อนึ่งปัจจุบัน บริษัท อาซีฟา จำกัด
(มหาชน) ประกอบธุรกิจ 4 ส่วน
หลักๆ ได้แก่ 1. ผลิตและจำหน่ายสวิตซ์
บอร์ดไฟฟ้า ที่ออกแบบและพัฒนาโดย
บริษัท ภายใต้เครื่องหมายการค้า Asefa
ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนการออกแบบ
และอุปกรณ์ภายในได้ตามความต้องการ
ของลูกค้า และสวิตซ์บอร์ดไฟฟ้าที่
บริษัท ได้รับลิขสิทธิ์จาก Schneider
Electric Industries S.A. และ
Socomec S.A. ซึ่งเป็นสวิตซ์บอร์ด
ไฟฟ้าที่ผ่านการทดสอบเฉพาะแบบ
(Type-Tested Switchboard) ซึ่ง
จะผลิตตามแบบ และใช้อุปกรณ์ตาม
ที่บริษัทผู้ให้ลิขสิทธิ์กำหนด 2. ชื้อมา
และจำหน่ายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้อง เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้าและ
คอนโทรล อุปกรณ์ในงานระบบการจ่าย

ไฟฟ้า เป็นต้น 3. งานบริการวิศวกรรม
ที่เกี่ยวข้องและงานบริการหลังการขาย

● **ปันผลเด่นแนว 9.70 บ.**

ด้านนักวิเคราะห์ บริษัทหลัก
ทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน)
กล่าวว่า ฝ่ายวิเคราะห์ให้คำแนะนำ "ซื้อ"
หุ้น ASEFA ให้ราคาเป้าหมาย 9.70
บาท เพราะคาดการณ์ได้แรงตัวขึ้นในครึ่ง
หลังปี 2560 เมื่อเทียบกับครั้งแรกปี
นี้ ซึ่งเป็นไปตามรูปแบบปกติที่บริษัท
จะมีการส่งมอบงานมากในช่วงดังกล่าว

ดังนั้น จากปัจจัยดังกล่าว ทำให้
ฝ่ายวิเคราะห์ประมาณการเป้าหมายได้
ปี 2560 โต 13% ไกลเคียงกันกับ
เป้าของบริษัทที่คาดโต 10% หนุนโดย
Backlog ปัจจุบันที่คาดยังอยู่ในระดับ
สูงระดับ 2 พันล้านบาท (จาก 3-4
ไตรมาสก่อนที่ระดับ 1.8 พันล้านบาท)
และสิ้นปี 2560 ที่ 1.4 พันล้านบาท)
คาดการณ์เป็นรายได้ใน 2 ไตรมาสหลัง
ของปีนี้น่าสัดส่วน 60-70% อีกทั้งฝ่าย
วิเคราะห์เชื่อปี 2560 อัตราการจ่าย
ปันผล (Dividend Yield) จะอยู่ที่
ราว 5% จึงให้คำแนะนำ "ซื้อ" ให้ราคา
เป้าหมาย 9.70 บาท